

Điểm cầu Thái Bình sẵn sàng cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào sáng chủ nhật, ngày 2/10/2022. Ngoài điểm cầu chính tại trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam, một trong bốn điểm cầu của cuộc thi năm nay sẽ được đặt tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà). Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho điểm cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên của tỉnh Thái Bình.



Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) nơi đặt điểm cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Sau 21 năm diễn ra cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, năm nay em Đặng Lê Nguyễn Vũ, Trường THPT Bắc Duyên Hà đã xuất sắc vượt qua các vòng thi tuần, tháng, quý và giành tấm vé tham dự chung kết năm. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thái Bình có học sinh vào chung kết năm, đồng thời mang câu truyền hình trực tiếp của VTV về với Thái Bình. Đồng chí Nguyễn

Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngành giáo dục nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung rất tự hào khi em Đặng Lê Nguyễn Vũ là một trong bốn thí sinh tham dự chung kết năm nay. Hiện tại, tỉnh Thái Bình và VTV3 đã phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức cuộc thi, xây dựng maket, kịch bản lên sóng cho điểm cầu; xây dựng phóng sự giới thiệu lịch sử,

văn hóa đặc sắc của tỉnh và giới thiệu về học sinh Đặng Lê Nguyễn Vũ. Ngoài các nội dung lên sóng trực tiếp toàn quốc liên quan đến phần thi của em Đặng Lê Nguyễn Vũ, điểm cầu Thái Bình sẽ có một số tiết mục nghệ thuật, trò chơi nhằm động viên tinh thần cho em, cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh về những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khơi

dậy niềm tự hào của nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ về phong trào học tập, về bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên của tỉnh.

Tại huyện Hưng Hà, những công đoạn cuối cùng cũng đang được các cấp, các ngành chuẩn bị khẩn trương, chu đáo. Đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Những ngày qua, chúng tôi đã trực tiếp đến khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn đón tiếp các phái đoàn của các sở, ban, ngành, Trường THPT Bắc Duyên Hà và Đài Truyền hình Việt Nam để thực hiện các khâu chuẩn bị sân khấu, chương trình nghệ thuật, các tiểu cảnh liên quan, sẵn sàng các phương án bảo đảm công tác y tế, an ninh trật tự tại khu vực diễn ra chương trình; bảo đảm chương trình được tổ chức trọng thể, thiết thực. Cùng với đó, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện khẩn trương

hoàn thành chiếc chiếu hoa có diện tích gần 300m² và 50 chông tre cùng với nhạc cụ chèo, cờ quạt ngũ sắc... nhằm tái hiện một kỳ thi "sát hạch" nhân tài khắt khe dưới thời nhà bác học Lê Quý Đôn nhằm nhân nhủ tới 4 "nhà leo núi" cũng như thế hệ trẻ ngày nay là muốn học thành tài thì phải không ngừng dùi mài kinh sử. Trường THPT Bắc Duyên Hà đã triệu tập 500 học sinh tham gia văn nghệ và thành lập đội cổ vũ với 2.500 học sinh. Đây là dịp để huyện Hưng Hà nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung quảng bá hình ảnh đất và người thông qua việc đặt điểm cầu tại công trình văn hóa tâm linh Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

Cô giáo Vũ Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Duyên Hà chia sẻ: Đây là một sự kiện có quy mô lớn, cũng là động lực tiếp sức cho học sinh nhà trường phấn đấu học tập, thêm yêu mái trường. Về công tác tuyên truyền, nhà trường thường xuyên chia sẻ trên các nền tảng xã hội các thông tin về chương trình và hành trình em

Đặng Lê Nguyễn Vũ đã trải qua để bước vào chung kết. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức các hoạt động để động viên em Đặng Lê Nguyễn Vũ. Đến thời điểm này, Trường THPT Bắc Duyên Hà đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng góp phần để chương trình tổ chức thành công.

Những ngày này, thay vì tập trung toàn bộ thời gian để ôn luyện cho chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, Đặng Lê Nguyễn Vũ vẫn đến trường học tập như các bạn ở lớp. Nguyễn Vũ chia sẻ: Em tự nhận thấy mình có thể mạnh trong quản lý thời gian và sắp xếp thời gian. Vì vậy, sát ngày diễn ra trận chung kết, em sẽ ngủ đủ giấc và ăn uống hợp lý để bảo đảm sức khỏe. Em sẽ rút kinh nghiệm từ những vòng thi trước nhằm kiểm soát bản thân thật tốt, không để mất điểm trong những câu hỏi mà mình có thể trả lời đúng.

Thí sinh giành chiến thắng chung kết năm sẽ có cơ hội du học và nhận được phần thưởng trị giá 40.000 USD.

DẶNG ANH



Những ngày này, em Đặng Lê Nguyễn Vũ (Trường THPT Bắc Duyên Hà) luôn bố trí thời gian hợp lý để giữ vững tâm lý và sức khỏe trước trận chung kết năm.



Trước giờ diễn ra chung kết năm, các thầy cô giáo và bạn bè của Đặng Lê Nguyễn Vũ đã gửi đến em những lời chúc và tin tưởng em sẽ giành chiến thắng, mang vinh quang về cho Trường THPT Bắc Duyên Hà nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.

Cô giáo Vũ Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Duyên Hà



Cô thay mặt cho cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường chúc em luôn luôn tự tin, phát huy được bản lĩnh mà em đã thể hiện trong các vòng thi trước. Trường THPT Bắc Duyên Hà luôn tin yêu và bên cạnh em. Với nhà trường, em đã là người chiến thắng.

Em Nguyễn Quỳnh Trang, Trường THPT Bắc Duyên Hà



Qua các vòng thi em thấy anh Đặng Lê Nguyễn Vũ rất bản lĩnh, tự tin. Em chúc anh giữ vững phong độ trong trận chung kết sắp tới, mang vòng nguyệt quế về cho Trường THPT Bắc Duyên Hà.

Em Trần Bảo Ngọc, Trường THPT Bắc Duyên Hà



Chúng em rất tự hào về anh. Em tin rằng anh sẽ lập nên kỳ tích cho nhà trường. Em chúc anh bình tĩnh, tự tin và giành được số điểm cao nhất trong trận chung kết sắp tới.

THÁI THỤY

Phát triển và giữ vững kết quả bao phủ BHYT học sinh



100% số trường, 100% học sinh trên địa bàn huyện Thái Thụy tham gia BHYT học sinh.

Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh ngày càng khẳng định được hiệu quả, vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thể hệ tương lai của đất nước; thiết thực đóng góp vào chiến lược giáo dục toàn diện con người của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, công tác phát triển và giữ vững kết quả bao phủ BHYT học sinh trên địa bàn huyện Thái Thụy luôn được Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện quan tâm chú trọng.

Em Nguyễn Xuân Toàn, học sinh lớp 7A, Trường Tiểu học và THCS Thái Sơn, xã Sơn Hà bị bệnh tim bẩm sinh. Qua 2 lần phẫu thuật, Toàn được cơ quan BHXH chi trả 260 triệu đồng tiền viện phí. Chị Nguyễn Thị Lan, mẹ Toàn cho biết: Tôi thấy việc tham gia BHYT học sinh rất cần thiết, nếu không có thể bảo hiểm thì tôi không biết phải lấy tiền đâu ra để chữa trị

cho cháu. Rất may, nhờ có sự quan tâm, đồng hành của cơ quan BHXH nên con trai tôi đã được chăm sóc, chữa trị kịp thời. Hiện nay, cháu đã khỏe mạnh và đi học bình thường.

Em Phạm Hoàng Linh, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học và THCS Thái Giang bị suy tim, suy phổi cấp, hoàn cảnh gia đình em hết sức khó khăn. Nhờ có thể BHYT học sinh nên trải qua quá trình phẫu thuật và điều trị, em được cơ quan BHXH chi trả mức viện phí lên tới hơn 200 triệu đồng. Qua đó đã giúp gia đình em bớt gánh nặng chi phí.

Thầy giáo Nguyễn Văn Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thái Giang cho biết: Toàn trường hiện có 696 học sinh, 100% đều tham gia BHYT học sinh. Để có kết

quả như vậy, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của việc tham gia BHYT; nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ y tế trường học, chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan liên quan như Trạm Y tế xã Thái Giang, Trung tâm Y tế và BHXH huyện Thái Thụy để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Ông Tạ Mạnh Thường, Phó Giám đốc BHXH huyện Thái Thụy cho biết: Có được kết quả đó, BHXH huyện luôn bám sát chỉ đạo của BHXH tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện về công tác BHYT học sinh. Hàng năm, chúng tôi phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch liên ngành triển khai công tác BHYT học sinh với mục tiêu 100% số trường và 100% số học sinh tham gia; lựa chọn các trường hoàn thành tốt công tác BHYT học sinh, công tác y tế trường học để triển khai công tác thu BHYT học sinh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các trường. Bên cạnh đó, nhanh chóng phát hành thẻ BHYT cho học sinh, đặc biệt là học sinh dân cấp để bảo đảm quyền lợi cho các em khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

Theo ông Thường, năm học 2022 - 2023, để tiếp tục duy trì 100% số trường và 100% số học sinh tham gia BHYT, BHXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy thực hiện theo đúng kế hoạch liên ngành đã đề ra. Phối hợp với các trường tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của việc tham gia BHYT để học sinh và các bậc phụ huynh ý thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT. Phối hợp với ngành y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh. Cùng với đó, tổ chức in ấn, phát hành thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho học sinh tham gia BHYT.

ĐỖ HỒNG GIÀ

QUỲNH PHỤ

Tăng cường kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp

Nhằm bảo đảm quyền lợi và các chế độ, chính sách đối với người lao động (NLD) trong doanh nghiệp (DN) cũng như cơ sở sản xuất, kinh doanh, những năm qua, huyện Quỳnh Phụ đã tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại DN, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh.

Quỳnh Phụ hiện có hơn 180 DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ, trong đó có 120 DN, cơ sở có từ 50 lao động trở lên. Hàng năm, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền các chế độ, chính sách pháp luật lao động đối với DN và NLD, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại DN. Bà Phạm Thị Thúy Mùi, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết, trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các phòng liên quan thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại DN, trong đó tập trung vào việc kiểm tra tình hình việc làm, hợp đồng lao động giữa DN và NLD; lương và trả nhập của NLD; việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN; các chế độ, chính sách đối với lao động nữ cũng như công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho NLD. Qua kiểm tra, nhìn chung các DN đã chấp hành các quy định pháp luật lao động, tuy nhiên cũng còn có những DN chưa thực hiện đầy đủ.

Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh, xã An Hòa, huyện Quỳnh Phụ có hơn 1.300 lao động.



Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra tại Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh.

Từ khi thành lập đến nay, các chế độ của DN đối với NLD như ký hợp đồng, trả lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ, thời gian nghỉ ngơi, chế độ với lao động nữ... đều được Công ty thực hiện đầy đủ và đúng hạn. Tuy nhiên, qua kiểm tra những năm gần đây, các ngành chức năng đã chỉ ra một số bất cập của DN trong thực hiện pháp luật đối với NLD. Cuối tháng 9/2022 kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại DN, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã chỉ ra một số vấn đề mà DN chưa thực hiện theo quy định: DN chưa trích nộp BHXH đối với lao động có phụ cấp chức vụ; chưa khai báo thiết bị có yếu cầu nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Công ty chia sẻ: Thực tế, trong quá trình thực hiện, một số vấn đề thực hiện chính sách pháp luật đối với NLD do DN chưa hiểu rõ, vì vậy trong quá trình triển khai công tác và đã được đoàn

kiểm tra nêu ra. Công ty sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn nắm bắt và điều chỉnh kịp thời để bảo đảm quyền lợi cho NLD.

Tại các DN có số lượng công nhân lao động khoảng 50 người, vấn đề kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động cũng luôn được huyện chú trọng. Thực tế hiện nay, nhiều DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh vốn đầu tư ít, do vậy cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho NLD trong quá trình làm việc cũng chưa được bảo đảm, cùng với đó, ý thức của NLD chưa cao. Mới đây, kiểm tra tại Chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ Vạn Lợi Đạt, xã An Vũ, ngành nghề sản xuất đồ chơi xuất khẩu với 45 lao động, nhiều tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra: DN chưa tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; việc khám sức khỏe cho NLD chưa được tổ chức định kỳ; chưa phân loại lao động; các thiết bị có yếu cầu nghiêm ngặt chưa được kiểm định và khai báo; hệ

thống đường điện cũ dễ gây nguy cơ cháy, nổ. Từ việc kiểm tra, cơ quan chức năng đã yêu cầu DN sớm khắc phục để bảo đảm quyền lợi và an toàn cho NLD.

Để việc chấp hành và thực hiện chính sách pháp luật về lao động trong các DN ngày càng tốt hơn, giúp NLD yên tâm công tác và tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định, theo ông Trần Quốc Sửu, Trưởng phòng Lao động - Việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), các cấp, các ngành cùng với tổ chức công đoàn cần chủ động phối hợp với ngành lao động và các ngành liên quan ở địa phương, cơ sở hàng năm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, Luật Công đoàn tại các DN để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLD.

NGUYỄN CƯỜNG